

Hướng dẫn ngắn gọn về việc chụp vú



Chụp vú là gì?

Chụp vú (chụp quang tuyến vú) sử dụng tia X để tìm kiếm các bướu ung thư rất nhỏ ở vú mà phụ nữ hoặc bác sĩ không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được. Ung thư vú được phát hiện khi còn rất nhỏ sẽ dễ điều trị hơn.

Chụp vú ở chỗ chúng tôi

💰 là miễn phí

🕒 mất chưa đến 30 phút

📍 hiện có ở khắp Queensland

➕ không cần bác sĩ giới thiệu

Để xem video về những gì xảy ra tại buổi chụp vú, hãy quét mã QR bên dưới. Quý vị cũng có thể truy cập Breastscreen.qld.gov.au và tìm video trên trang 'Khi đi chụp vú'.

Ai có thể được chụp vú?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ **chụp vú cho phụ nữ* từ 40 tuổi trở lên**, và không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào ở ngực của họ.

*và những người đa dạng về giới tính đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, như được nêu chi tiết tại Breastscreen.qld.gov.au/Should-i-screen/who-can-have-a-breast-screen



Hãy Quét Tôi



Hiểu biết về vú

Giống như bất kỳ xét nghiệm sàng lọc nào, chụp vú không thể phát hiện được mọi ung thư vú. Điều quan trọng là quý vị phải tìm hiểu hình dáng và cảm giác bình thường của vú của mình và đến gặp bác sĩ nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi nào.

Quý vị có ở độ tuổi 50 đến 74 không?

Chụp vú có hiệu quả nhất đối với phụ nữ ở độ tuổi này. Hầu hết phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi nên chụp vú 2 năm một lần.

Quý vị từ 40 đến 49 hay 75 tuổi trở lên?

Có những rủi ro và lợi ích khác nhau của việc chụp vú cho phụ nữ ở những độ tuổi này. Hãy nói chuyện với bác sĩ để tìm hiểu xem việc chụp vú có phù hợp với quý vị hay không.

Quý vị dưới 40 tuổi phải không?

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ chụp vú cho phụ nữ dưới 40 tuổi. Chụp vú không có hiệu quả đối với phụ nữ dưới 40 tuổi và nguy cơ ung thư vú là rất thấp.

Kết quả

Hầu hết phụ nữ sẽ nhận được **kết quả trong vòng 2 tuần** kể từ khi chụp vú. Chúng tôi cũng sẽ gửi kết quả của quý vị cho bác sĩ nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi chi tiết của họ. Nếu quý vị cần làm tiếp xét nghiệm, một trong các **y tá của chúng tôi sẽ gọi cho quý vị** để nói về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chỉ có khoảng **6 trong số 1000 phụ nữ** được chụp vú sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Để đặt lịch hẹn hoặc để biết thêm thông tin, hãy truy cập Breastscreen.qld.gov.au hoặc gọi **SỐ 132050**



Gọi **1314 50** để có thông dịch viên



Queensland
Government